



เรื่อง สัดส่วนการลงทุนใน บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA ภายใต้การบริหารของ บลจ.กรุงไทย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษบุคคลรวม 3 ราย ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวิกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) รวมทั้งนายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส กรณีร่วมกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ทำให้ EA และบริษัทย่อยเสียหาย

KTAM ขอชี้แจงสัดส่วนการลงทุนในตราสาร EA ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567) ดังนี้

- **ตราสารหนี้** : กองทุนรวมของบริษัทฯ ไม่มี สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของ EA
- **ตราสารทุน**: มีการลงทุนในตราสารทุนของ EA ในกองทุนรวมที่มีการเสนอขายนักลงทุนทั่วไป 5 กองทุน โดยลงทุนใน
 - กองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive) จำนวน 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (KT-SET50), กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSET50RMF), กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 (ชนิด LTF) (KSET50LTF-L) และกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY)
 - กองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active) จำนวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CARE-A) โดยสัดส่วนการลงทุนเป็นดังนี้

กองทุน	สัดส่วนการลงทุนใน EA (%)
KT-SET50	0.43%
KSET50LTF-L	0.43%
KTSET50RMF	0.43%
ENY	1.37%
KT-CARE-A	0.13%

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567



บลจ.กรุงไทย ยืนยันในหลักการจัดการกองทุนที่ดี มีกระจายการลงทุนไปในตราสารที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เน้นลงทุนในตราสารคุณภาพดีที่ผู้ออกมีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง ทั้งนี้ บลจ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารกองทุนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นหลักเสมอไป อย่างไรก็ตาม บลจ. จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

15 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ

“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”

“เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมีได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง”